

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบMIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	สธ.กำชับ สสจ.ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันไข้หวัดนก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมป้องกันโรคไข้หวัดนก หลังพบการติดเชื้อในสัตว์ปีกที่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามแนวชายแดน จ. สระแก้ว และจันทบุรี โดยสั่งการให้ประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัด หากพบการระบาดของในสัตว์ ให้แจ้งเตือนโรงพยาบาลในพื้นที่เตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วย พร้อมแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่ที่สงสัยว่ามีการแพร่ระบาด ทั้งนี้ หากมีไข้ และปวดเมื่อยตามร่างกายหลังสัมผัสสัตว์ปีก ให้รีบพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาทันที	พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.บางมูลนาก	-
ประเทศ	'เดินจงกรม'สร้างสมรรถภาพกายสูงวัย นางนงนุช แยม่วงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลด้านตรวจรักษาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยงานวิจัย เรื่อง ผลของการเดินจงกรมสมาธิต่อสมรรถภาพทางกาย ระดับความจำระยะสั้นและความฉลาดทางอารมณ์ผู้สูงอายุ การศึกษาผลของการเดินจงกรมสมาธิต่อสมรรถภาพทางกาย ระดับความจำระยะสั้น และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมในจ.นครนายก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรม สมาธิและกลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิกลุ่มละ 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คอร์สการฝึกปฏิบัติธรรมภavanaแบบอนานาปานสติ แบบประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ แบบคัดกรองสมองเสื่อมเบื้องต้น และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ ก่อนและหลังการทดลอง "กลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมสมาธิมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย 7 ด้านคือ การทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความอดทนด้านแอโรบิก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความอ่อนตัวด้านล่าง ความอ่อนตัวด้านบน และความว่องไว หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่าก่อนและหลัง ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายกลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรม สูงกว่ากลุ่มที่นั่งสมาธิในทุกด้าน การออกกำลังกายด้วยการเดินอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติภาวนาสมาธิควบคู่กันสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ทั้งระดับความจำ และความฉลาดทางอารมณ์ จึงควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ"	-	-
ประเทศ	กินยาแนวใหม่ แบบสมเหตุสมผล ออกฤทธิ์เร็ว ไข้ลดเร็ว รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ กุมารแพทย์ รพ.เด็ก กล่าวว่า เมื่อลูกเจ็บป่วย พ่อแม่มักจะให้ลูกรับประทานยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรีย ถือเป็นการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล เพราะเกือบ 100% อาการป่วยของลูกส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส เนื่องจากร่างกายมนุษย์จะมีแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ตามระบบ อวัยวะต่างๆ ถือเป็นเจ้าถิ่น จึงเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยให้เชื้อแบคทีเรียอื่นเข้ามาแย่งพื้นที่ ดังนั้น การป่วย มีไข้ ส่วนใหญ่จึงเกิดจากเชื้อไวรัสที่เข้ามาก่อความระบับนิเวศของแบคทีเรียในร่างกาย จึงมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนภายหลังได้ ดังนั้น ช่วง 2-3 วันแรกที่ลูกป่วยอยากให้พ่อแม่ให้ยารักษาตามอาการก่อน แต่หากลูกเริ่มมีอาการซึมนอนไม่ได้ ตรึงนี้อาจเกิดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เพราะมีความรุนแรงกว่า แต่ก็ไม่อยากให้พินธงว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วให้ยาปฏิชีวนะทันที เพราะบางโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสก็ทำให้เกิดอาการเช่นนี้ได้ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้น เมื่อลูกเริ่มมีอาการมากขึ้นขอให้พาไปพบแพทย์	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เปิด 10 นโยบายปี 59 สธ. เร่งดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ลดอุบัติเหตุ ลดป่วย-ตาย-แอด เดินหน้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พัฒนามลิตยา วัคซีน ย้ำต้องมีการประเมินผลงานเป็นระยะ สถานงานต่อได้ในปี 60</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปี 2559 สธ.มีการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเห็นผลที่ชัดเจน โดยในส่วนของสธ.กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนใน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบ 2. ลดอุบัติเหตุ มีการดำเนินงานตลอดปี กำหนดจุดเสี่ยงจังหวัดละ 5 จุด ประเมินผลทุก 3 เดือน และเป็นการร่วมกันดำเนินการตลอดไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น 3.การพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย ลดแอด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ 4.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดปัญหาโรคไตเรื้อรัง 5.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุโปร่งใส 6.ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน 7.กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับเพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดี โดยการให้ความรู้ประชาชน 8.การพัฒนา กฎหมายสาธารณสุข 9.การพัฒนาการผลิตยาและวัคซีน ทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตัวเองได้ เนื่องจากปัจจุบันไทยยังต้องมีการซื้อทั้งยาและวัคซีนจากต่างประเทศ และ 10. การเร่งรัดออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามในการดำเนินการทั้ง 10 ประเด็นนั้นจะตั้งทำให้เกิดผลที่ชัดเจนสามารถเดินหน้าโครงการต่อได้ในปี 2560</p>	-	-
ประเทศ	<p>หมอประกิตเผย ก๊าซซากรอกกระเปาะให้ภาคีกาชาดทั่วโลกไม่รับเงินบริจาคจากบริษัทบุหรี เหตุสินค้าทำลายสุขภาพ ย้อนแย้งพันธกิจลดความทรมาน ช่วยชีวิตผู้คน</p> <p>ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในแผนยุทธศาสตร์ ค.ศ.2020 ของกาชาดสากล ได้มีการบรรจุระเบียบให้ภาคีกาชาดทั่วโลก 189 ประเทศไม่รับการบริจาคจากบริษัทบุหรี โดยระบุว่า การรับบริจาคจากบริษัทบุหรีที่ขายสินค้าที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา ซึ่งเป็นการขัดกับหลักการและพันธกิจของกาชาด ที่ต้องการลดความทุกข์ทรมาน และช่วยชีวิตผู้คน ทั้งนี้ เอกสารของกาชาดระบุว่า ยาสูบเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 10 ของผู้ใหญ่ของโลก ทำให้มีผู้เจ็บป่วยและทุพพลภาพด้วยโรคที่เกิดจากยาสูบมากมาย รวมทั้งเยาวชนจำนวนมากที่ตกเป็นทาสของการเสพติดบุหรี</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบMIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	สธ.พัฒนาห้องปฏิบัติการการแพทย์รับ ปชช. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของงาน ทั้งการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการหรือการบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน สำหรับบริการประชาชน โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	-	-
ประเทศ	ชมรมแพทย์ชนบทร่อน จม.เปิดนิกถึง รมว.สธ. เรียกร้องจุดยืนต่อ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ หลังปล่อยผ่านมติ ครม.โดยไม่แสดงความเห็น หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพประชาชนระยะยาวจากการตัดแปลงพันธุกรรมพืชและสัตว์ เน้นผลักดันศึกษาผลกระทบ เปิดการรับฟังความเห็นระดับชาติก่อนเข้า สนช. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ทำจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยระบุว่า ขอให้ สธ.มีจุดยืนเพื่อปกป้องประชาชนจาก พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.... หรือ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ ซึ่งได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่พบว่า สธ.ซึ่งดูแลสุขภาพประชาชนกลับไม่มีความเห็นในขั้นตอนปกติของการออกกฎหมายฉบับนี้ที่ต้องการถามความเห็นของแต่ละกระทรวง ทั้งที่เป็นที่รับรู้กันในสังคมและวงวิชาการว่า พืชและสัตว์ตัดแต่งพันธุกรรมไม่น่าจะปลอดภัยต่อสุขภาพระยะยาว แต่ สธ.กลับเพิกเฉยไม่มีความเห็นหักท้วง ตั้งข้อสังเกต หรือขอแก้ไขสาระให้รัดกุม นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เรื่องนี้มีการพิจารณากันมานานมากกว่าจะผ่านออกมาได้ เชื่อว่าได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกประเทศ ทุกพื้นที่ย่อมมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อทางด้านสุขภาพ และกระทบกับพืชดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ยังต้องดูว่ากฎหมายลูกที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ต้องดูผลที่จะเกิดขึ้น อย่าเพิ่งไปวิจารณ์ก่อน	-	-
ภูมิภาค	อย.เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาสมุนไพรมาเมะ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้ดำเนินการ ตรวจสอบและเฝ้าระวังเพจ Facebook ชื่อ "สมุนไพรสลวยไขมัน ของแท้จากกระทรวง สาธารณสุข" สืบเนื่องจากการที่มีผู้บริโภคร้องเรียนผ่านทางสสจ.อุบลราชธานีว่ามีการบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก และสงสัยว่าลึกลอบใส่สารลดความอ้วน ลงไปในผลิตภัณฑ์ สสจ.อุบลราชธานี จึงได้สนธิกำลังลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร สังกัดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินการตรวจสอบบ้านเลขที่ 76 ซอยราชธานี 1 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ "มาเมะ" แบ่งบรรจุในขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุหีบห่อ โดยมีผลิตภัณฑ์บางส่วนได้บรรจุใส่ในกล่องพัสดุไปรษณีย์เตรียมส่งให้ผู้สั่งซื้อสินค้า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตกับอย. และมีการแสดงฉลาก ไม่ถูกต้อง อันเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จึงได้ทำการ ยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานพร้อมส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดี	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สสจ.สระแก้ว เข้มสั่งเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนกระบาดในกัมพูชา</p> <p>นพ.อภिरักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สสจ.สระแก้ว เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุข ประเทศกัมพูชา ได้รับการยืนยันว่ามีการพบเชื้อไข้หวัดนก (เอช5เอ็น1) ในฝูงเป็ดไล่ทุ่งใน 2 จังหวัดของราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ หมู่บ้าน Dangkut Thnuong , Takream community, Banann district จังหวัดพระตะบอง และหมู่บ้าน Chroneang , Prek Tachrouk community, Pork district จังหวัดเสียมราฐ และจากการเฝ้าระวังในคนในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่าง ผู้ต้องสงสัยส่งตรวจ 5 ราย จากจังหวัดพระตะบอง ผลจากห้องชันสูตรออกมาเป็นลบทั้งหมด หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาได้ส่งทีมควบคุมโรคลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกทั้ง 2 จังหวัดอย่างใกล้ชิดจนกว่าโรคจะสงบ เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพระตะบองด้านอำเภอคลองหาด หรือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสระแก้วประกอบกับอยู่ห่างจากจังหวัดเสียมราฐประมาณ 150 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจึงได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดนกอย่างเคร่งครัดครัด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่จำนวนมากให้ประสานข้อมูลไปยังทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อออกควบคุมป้องกันโรคได้ทันที</p>	-	<p>มอบหมาย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1</p> <p>PM 9,10 ออก</p> <p>สารเตือน</p> <p>ประชาชน เพื่อ</p> <p>เตรียมความ</p> <p>พร้อม</p>
ภูมิภาค	<p>ป่วย 4 ชาวหนองบัวฯ ผวา! อหิวาต์ระบาด หลังไปงานศพหนุ่มห้องรวง</p> <p>สธ.หนองบัวลำภู เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้ออหิวาต์โรค 5 หมู่บ้าน กว่า 500 คน หลังชาวบ้านป่วยเสียชีวิตที่ ระยอง ญาตินำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน หลังเผาศพคนร่วมงานป่วยอีก 4 คน พบเชื้อตัวเดียวกัน แต่รักษาหายแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู เดินทางมายังโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เพื่อมาเก็บตัวอย่างจากทวาร (Rectal swab) ของชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 4 บ้านฝั่งแดง หมู่ 5 บ้านวังเซียม หมู่ 14 บ้านศรีวิไล หมู่ 17 บ้านสง่านาเพียง และ หมู่ 18 บ้านฝั่งแดงกลาง ต.ฝั่งแดง กว่า 500 คน เพื่อตรวจหาเชื้อจากโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง หรือ อหิวาต์โรค หลังมีชาวบ้าน ซึ่งไปทำงานก่อสร้างที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เสียชีวิต แล้วญาตินำกลับมาจัดงานศพที่บ้านเกิด แต่ปรากฏว่า ได้มีผู้ไปร่วมงานศพป่วยและตรวจพบเชื้อตัวเดียวกันอีก 4 คน เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา ไปร่วมงานศพ และทำพิธีฌาปนกิจในวันรุ่งขึ้น จากนั้นมีผู้ร่วมงานศพเป็นผู้หญิง มีอาการท้องร่วงรุนแรงขึ้นพร้อมกัน 4 คน และเข้ารับการรักษาที่ รพ.นากลาง ซึ่งแพทย์รักษาอาการได้ทันจนทั้งหมดปลอดภัยแล้ว</p>	-	<p>มอบยุทธศาสตร์</p> <p>ที่ 1 PM 9 และ</p> <p>พบส.ปรับเปลี่ยน</p> <p>พฤติกรรม</p> <p>สื่อสาร ความ</p> <p>เสี่ยง เต็มภูมิ</p> <p>ปัญญา ภูมิธรรม</p> <p>ทั้ง ภายในและ</p> <p>ภายนอก ผ่าน</p> <p>ช่องทางต่างๆ</p> <p>เช่น ผ่านทางสื่อ</p> <p>สิ่งพิมพ์, สื่อสาร</p> <p>มวลชนและ</p> <p>social network</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สสจ.พัทลุงชวนวัยรุ่นฉลาดรักป้องกันท้องก่อนวัยอันควร</p> <p>นายแพทย์สาธิต ไม้ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พัทลุง กล่าวว่า จากสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2555 มีการคลอดของวัยรุ่นจำนวน 801,737 ราย โดยจำนวน 129,451 ราย เป็นการคลอดที่เกิดจากวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี ซึ่งเป็นการคลอดที่เกิดจากแม่วัยรุ่น เฉลี่ยวันละ 355 ราย และจากข้อมูลทางสถิติในประเทศไทยยังพบว่า อายุเฉลี่ย ของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่น คือ 13-15 ปี จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีมากมาย อาทิ การเกิดภาวะแทรกซ้อน ระหว่างการตั้งครรภ์สูงกว่าการตั้งครรภ์ทั่วไป เกิดภาวะซีดในขณะที่ตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงของโรค HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ จนนำไปสู่ภาวะป่วยทางจิตในมารดาหลังคลอด เกิดการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและเป็นการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย จนทำให้แม่วัยรุ่นเสียชีวิต และร้อยละ 30 ที่เรียนไม่จบ จนต้องอยู่ในสภาพเด็กเลี้ยงเด็ก เป็นแม่ขณะไม่พร้อม มีวุฒิภาวะน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านสังคมจิตใจตามมา ซึ่งการป้องกันสามารถทำได้โดย 1.การปลูกฝังค่านิยมในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง เช่น เพศชายต้องให้เกียรติ และไม่ล่วงละเมิดทางเพศฝ่ายหญิง ส่วนเพศหญิง ก็ต้องรู้จักวางตัว และ "รักนวลสงวนตัว" 2.การสร้างความรู้ ทัศนคติในตนเองของวัยรุ่น 3.การสร้างทักษะชีวิตใช้ "เทคนิคการปฏิเสธเมื่อยามจำเป็น" และ 4.การตระหนักรู้ที่จะป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเรียนรู้วิธีการสวม ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง</p>	<p>สถานการณ์อัตรา การตั้งครรภ์ในหญิง อายุ 15-19 ปี</p> <p>ปี 2555 : 58.20 ปี 2556 : 55.60 ปี 2557 : 39.40 ปี 2558 9m:26.40</p> <p>ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19ปี 1,000คน</p> <p><input type="radio"/> ชอบ <input checked="" type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> ชอบพบ <input type="radio"/> ลงนัด <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ประสาน</p> <p><i>SE-PM</i></p> <p>(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 01 ธ.ค. 2558</p>	-
จังหวัด	<p>ข่าวที่วีช่อง 7 รายการ เข้านี้ที่หมอล็อต - นักเปิดน้ำจำนวนมาก อพยพหนีหนาว เข้ามาอาศัยหากินในนาข้าวในพื้นที่อำเภอสามง่า จังหวัดพัทลุง ส่งผลดีลดจำนวนหอยศัตรูตัวสำคัญของนาข้าว สภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้นักจำนวนหลายพันตัวต่างอพยพหาพื้นที่อบอุ่นในการหาอาหารและขยายพันธุ์ โดยในพื้นที่อำเภอสามง่า จังหวัดพัทลุง พบว่ามีนกระยางขาว นักเปิดน้ำ อพยพเข้ามาอาศัย หาอาหารในนาข้าว และแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก โดยนักต่างมีความคุ้นเคยกับชาวนา บินวนหาอาหาร ไม่ห่างจากชาวนาที่ลงมือนำเครื่องมือทางการเกษตร มาปรับพื้นที่เพื่อทำนา ทำให้ภาพที่ประชาชนผ่านไปมาเห็นเป็นภาพที่สวยงาม และการพึ่งพากันของมนุษย์กับสัตว์ที่ไม่ทำร้ายกัน</p> <p>สำหรับนักอพยพจำนวนมาก ที่หนีหนาวมาสู่พื้นที่ ซึ่งมีอากาศอบอุ่นนับว่ามีประโยชน์กับชาวนา เนื่องจากนกจะกินอาหารที่เป็นสัตว์ และแมลงขนาดเล็ก รวมไปถึงหอยชนิดต่างๆโดยเฉพาะหอยเชอรี่ ซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของชาวนา การที่นกจำนวนมากอพยพมาในพื้นที่จึงเป็นประโยชน์ในการลดจำนวนศัตรูของต้นข้าว ช่วยให้ชาวนา ลดต้นทุนทำนาอีกด้วย</p>	-	<p>เนื่องจากขณะนี้ มาตรการให้เฝ้า ระวังโรคไข้หวัดนก อย่างเข้มข้น จึงเห็น ความมอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1PM 9,10 ออกสารเตือน ประชาชน เพื่อ เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ ดังกล่าวโดยเร่งด่วน (เน้นในกลุ่มคนที่มี ประวัติสัมผัสสัตว์ปีก แล้วมีอาการไข้)</p>

